

จับกุม-สาวลอบขนไม้พะยูน

พ.ต.อ.วิทยา ทองเหลา ผกก.สภ.นาแก จ.นครพนม ได้สั่งการให้ ร.ต.ท.ชาติกรบ เทียมสิงห์ รอง สวป. สภ.นาแก นำกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจชุดสืบสวนสกัดจับกุมรถยนต์ต้องสงสัย บริเวณถนนบ้านคอนกลาง ในเขตเทศบาลตำบลนาแก อ.นาแก จ.นครพนม ภายหลังสืบทราบว่ามี การลักลอบขนส่งของผิดกฎหมาย จนกระทั่งสามารถตรวจค้นจับกุมรถยนต์ เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า สีดำรุ่นวีแอล หมายเลขทะเบียน ฉน 2958 กทม. มีนาย พายุ ยวงโย อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นคนขับ ตรวจสอบภายในพบมีการดัดแปลงรถเก๋ง บรรทุกไม้พะยูนหวงห้ามแปรรูปมาเต็มภายในถัง ทะลุถึงฝากระโปรงท้าย รวมจำนวน 33 ท่อน ชนิดความยาวประมาณ 1 - 2 เมตร

นอกจากนี้ยังตรวจยึดจับกุมรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ รุ่นอัลติส หมายเลขทะเบียน กค 7416 มุกดาหาร มี นางกฤษณา (ไม่มีนามสกุล) ชาว ลาวเมืองสะหวันนะเขต เป็นคนขับรถยนต์ขับเตรียมมุ่งหน้าไปยัง จ.มุกดาหาร โดยทำหน้าที่ขับรถเคลียร์เส้นทางล่วงหน้า ตรวจสอบภายในรถมีการบรรทุก ไม้พะยูนแห้งอีกคันที่ถอดออก เพื่อนำไปประกอบหลังขนส่งไม้พะยูนถึงปลายทาง จึงควบคุมตัว และตรวจยึดรถยนต์พร้อมไม้พะยูนเป็นของกลาง

เบื้องต้นจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายพายุ ยวงโย ให้การ สรรภาพว่า ได้ร่วมกับขบวนการค้าไม้พะยูนชาวลาว รับจ้างขนส่งไม้พะยูน จากพื้นที่ อ.นาแก จ.นครพนม ที่นำมาพักไว้ ไปส่งต่อชายแดน จ.มุกดาหาร ส่งออกประเทศเพื่อนบ้านในราคาจำนำประมาณ 30,000 บาท โดยใช้วิธี

ไม่เช่ารถจากเต็นท์เช่ารถ ก่อนมาดัดแปลงถอด เบาะบรรทุกไม้พะยูน เลี่ยงการตรวจสอบจับกุม ไม้ต้องใช้รถยนต์กระบะบรรทุก ที่เลี่ยงต่อการ จับกุม ซึ่งมีเพื่อนร่วมแก๊งชาวลาวที่รู้จักกัน ช่วย ขับรถขนเบาะรถยนต์ที่ถอดดัดแปลงไปด้วย และทำหน้าที่ตรวจสอบเคลียร์เส้นทางล่วงหน้า เลี่ยงด่านตรวจ ซึ่งเมื่อส่งไม้ถึงปลายทาง จ.มุกดาหาร จะได้ประกอบคืนให้สภาพปกติ แต่ มาพลาตถูกจับได้

อย่างไรก็ตามตำรวจจะได้เร่งสืบสวน สอบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการ มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ยัง ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีการเข้มงวดตรวจสอบ ป้องกันปราบปรามเข้มขึ้นขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน พื้นที่บริเวณชายแดน จ.นครพนม มีการ ลักลอบส่งออกไม้พะยูนจำนวนมาก โดยจะใช้วิธี นำรถบรรทุกมาดัดแปลงในการขนตยตยเจ้าหน้าที่ อีกทั้งมีราคาแพง ประมาณ กิโลกรัมละประมาณ เกือบ 2,000 บาท

ขณะเดียวกัน บทลงโทษทางกฎหมายไม่ หนักทำให้มีการลักลอบต่อเนื่อง ส่วนมูลค่าของ กลางครั้งนี้เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท